

### BÁO CÁO NHANH

#### Tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên huyện Đồng Phú, quý II/ 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú,

Ban Chấp hành Đoàn huyện Đồng Phú báo cáo, cụ thể như sau:

Nhìn chung, trong thời gian qua thanh niên huyện nhà ổn định về tư tưởng. Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân; tích cực sản xuất, lao động và vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học tập và sáng tạo. Đặc biệt, đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội luôn quan tâm đến các thông tin thời sự, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, những vấn đề tác động đến đời sống thanh niên như: vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia, tình hình nghề nghiệp, việc làm, dịch bệnh Covid\_ 19... được ĐVTN theo dõi và dành nhiều sự quan tâm.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN; tích cực tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để ĐVTN có cách hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc; chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

- Tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dõi và phản biện có trách nhiệm đối với những tin đồn, tin bài chưa đúng, chưa chính thống, như: Ngày 22/5/2021, facebook Trần Hà là của Trần Hà (địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Tiến) phát ngôn trên trang cá nhân với nguyên văn nội dung: "*Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đang để thành bầu cử đại biểu công cốc. chứ hiện tại bộ máy chính quyền và cán bộ tại nhiều địa phương có người không đủ tiêu chuẩn mà vẫn đang chức. không đủ đức, đủ tài tự ngại mà lui về vườn. Ba thứ bằng cấp mua bằng tiền. trình độ thật thì ngu như bò chưa học hết lớp 12*". Qua làm việc, đối tượng thừa nhận đăng tin, nhưng chỉ là do copy trên mạng rồi đăng chứ không có ý nói xấu ai cả và đã xóa bài ngay sau đó. Do vi phạm lần đầu, cơ quan chức năng đã nhắc nhở, cam kết không tái phạm nữa. Ngày 24/5/2021, sau khi tỉnh có thông báo kết quả cử tri tham gia bầu cử, trên một số trang facebook cá nhân có phản bác về tỷ lệ tham gia bầu cử như: "*nhiều người không có bầu mà địa phương vẫn báo 100%*" hoặc "*tôi không đi bầu mà địa phương vẫn đạt 100%*". Tuy nhiên, đây chỉ là những dòng trạng thái mang tính chất tiêu cực cá nhân và đối tượng không thuộc địa bàn nên huyện không xử lý.

-Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp ở các vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động, ý thức tự giác của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế của địa phương.

- Các đảng viên trẻ thường xuyên được trau dồi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chính trị như: Tham gia học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia Hội nghị phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các buổi thông tin thời sự... từ đó tuyên truyền, giáo dục ĐVTN thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Kiên quyết lên án và bài trừ những tư tưởng phản động, xuyên tạc, định hướng cho ĐVTN có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Trên đây là báo cáo nhanh những tư tưởng, dư luận xã hội mà thanh niên quan tâm, chú trọng trong thời gian qua của Huyện đoàn Đồng Phú./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**

**Nơi nhận:**

- Tỉnh đoàn: TT, Ban XD Đoàn;
- TT Huyện uỷ;
- Đ/c Ngô Thị Thanh Chung;
- UVBCH Huyện đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website.



**Trần Phạm Thị Phương Thảo**